
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๗  กันยายน   ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย์ อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์   รองประธานคนที่ ๒ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณมพร  จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์    รองเลขาธิการ  
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําลัง  ชุมพลบญัชร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๖. อาจารย์ จงดี  โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ  ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๐. อาจารย์ ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๒. อาจารย์ ธิติคม  พัวพันสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ์ สมบูรณ์ วิทยาลัยราชสุดา 
 ๑๕. อาจารย์ ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๖. รองศาสตราจารย์ มยุนา  ศรีสุภนนัต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๙. รองศาสตราจารย์ วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒๐. รองศาสตราจารย์ วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๑. อาจารย์ ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๒๒. อาจารย์ สมมิตร  วงศ์บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง  โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 
 ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒๖. อาจารย์ โสฬส  ศิริไสย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๒๗. รองศาสตราจารย์ อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 ๒๘. อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนาการ 
 ๒๙. อาจารย์ งามพล สุนทรวรสิริ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
       แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรนุช  หวังศุภชาติ  
 

           /ผู้ไม่มาประชุม .... 



 

 
 

๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ประธาน 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กําธร  ตันติวิทยาทันต์ สํานักงานอธิการบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๔. อาจารย์ กาญจน์นภา  พงศ์พนรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๕. รองศาสตราจารย์ จําลอง  อรุณเลิศอารีย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 ๖. อาจารย์ ธัชพงศ์  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๗. อาจารย์ นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  เนตร  หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๙. อาจารย์ พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์  นินทจันทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย  นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิงหนาท น้อมเนียน วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๑๔. รองศาสตราจารย์ สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑๕. อาจารย์ สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 ๑๖. อาจารย์ เสรี  วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ๑๗. อาจารย์ หอม  พรมอ่อน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๘. อาจารย์ อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๙. อาจารย์ อิทธิพล  ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๒. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 ๓. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าท่ีงานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 รองศาสตราจารย์ อธิป ลิขิตลิลิต รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ ๑ ทําหน้าท่ีประธานที่ประชุม ได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑.๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
   ประธานแจ้งว่า ปอมท. กําหนดประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ในวันที่ ๒-๔ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเสลา ๑ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประธานสภาคณาจารย์ไม่ได้เข้า
ประชุม เนื่องจากติดราชการต่างประเทศ 
  ๑.๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี 
   ประธานแจ้งว่า ประธานสภาคณาจารย์จะแจ้งสาระสําคัญฯ ในการประชุมสภาคณาจารย์ครั้ง
ต่อไป 

          /๑.๑.๓ สาระสําคัญ .... 



 

 
 

๓ 

  ๑.๑.๓ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๕๑ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
   ประธาน แจ้งว่า สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๕๑ วันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   นอกจากนี้ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่รับรองหลักสูตรเทคโนโลยีดนตรีและธุรกิจดนตรี  ซ่ึงที่ประชุมเห็นว่าสภาคณาจารย์ยังไม่
ทราบข้อมูลท่ีชัดเจน ขอให้ติดตามเรื่องนี้ต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เข้าประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

 ประธานแจ้งว่า ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีสมาชิก
มาประชุม จํานวน ๒๙ คน ไม่มาประชุม ๑๙ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๒ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ 

 ประธานแจ้งว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีวางพวงมาลา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล แต่ขณะนี้
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ออกกําหนดการฯ ดังนั้นจึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตาม แล้วแจ้งสมาชิกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอ
เชิญเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ การเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารย์ 
 ประธานแจ้งว่า ตามท่ีสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลประเภทผู้แทนส่วนงาน และประเภท

ผู้แทนทั่วไป จะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาคณาจารย์ ต้ังแต่วันที่ ๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ และจะมีการลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ เรื่องที่ประธานฯ ได้ดําเนินการไปแล้ว 
 ๑.๕.๑ การปรับอัตราเบี้ยประชุมสภาคณาจารย์ 
  ประธานแจ้งว่า ตามที่ท่ีประชุมสภาคณาจารย์ได้มีมติให้ประธานสภาคณาจารย์ทําหนังสือถึง

อธิการบดีเพื่อพิจารณาการปรับเพิ่มเบี้ยประชุมสภาคณาจารย์เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของสมาชิกสภาคณาจารย์ สภาวะเศรษฐกิจ
และค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยปรับอัตราเบี้ยประชุมจาก ๓๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท โดยให้มีผลในวาระการดํารงตําแหน่งของ
สมาชิกสภาคณาจารย์ชุดหน้า นั้น รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ แจ้งว่า ท่ีประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ มีมติให้เพิ่มค่าเบี้ยประชุมสภาคณาจารย์เป็น ๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการออกประกาศฯ 
ต่อไป 

 ๑.๕.๒ การส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 
  ประธานได้ทําหนังสือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอให้ทบทวนเรื่องการส่งผลงานทาง

วิชาการเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

          /๑.๖ การเสนอชื่อ .... 



 

 
 

๔ 

๑.๖ การเสนอชื่ออาจารย์ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างเพื่อบันทึกความรู้สู่สื่อในรูปแบบ
ต่างๆ 

 ประธานชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ให้สภาคณาจารย์เสนอชื่อผู้ท่ีเคยได้รับการคัดเลือกเป็น
อาจารย์ตัวอย่าง เพื่อบันทึกความรู้สู่สื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีหลักการและเหตุผลว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การสร้างเครือข่ายหรือชุมชนนักปฏิบัติท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ และสร้างสรรค์นวัตกรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีปณิธานที่จะมุ่งไปสู่การเป็นปัญญาของ
แผ่นดิน (Wisdom of the Land) ซ่ึงการจะมุ่งสู่ปณิธานอย่างแท้จริงได้นั้น ปัจจัยท่ีจําเป็นที่สุดคือการสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization-LO) ซ่ึงต้องมีการจัดเก็บความรู้ การส่งผ่านความรู้ โดยใช้การจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือสนับสนุน 

 ประธานสภาคณาจารย์ได้มอบหมายให้กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากรเป็นผู้
พิจารณาเสนอชื่อฯ กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร ได้มีการประชุมกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๕๔ แล้วมีมติเสนอชื่ออาจารย์ท่ีเคยได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ จํานวน ๑๖ คน ดังนี้ 
 ๑) ศาสตราจารย์ นิพนธ์ พวงวรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๒) รองศาสตราจารย์ ชาย โพธิสิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 ๓) รองศาสตราจารย์ สรรใจ แสงวิเชียร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๔) ศาสตราจารย์ สุชาย สุนทราภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๕) ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๖) ศาสตราจารย์ ทรงศักด์ิ เพ็ชรมิตร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 ๗) ศาสตราจารย์ ลีนา องอาจยุทธ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๘) ศาสตราจารย์ นภาธร บานชื่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๙) ศาสตราจารย์ วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๐) ศาสตราจารย์คลินิก มัลลิกา ศิริรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ๑๑) ศาสตราจารย์ ยุวดี เชี่ยววัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๑๒) ศาสตราจารย์ คุณหญิง สุริยา รัตนกุล วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๓) ศาสตราจารย์คลินิก จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 ๑๔) รองศาสตราจารย์ คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล คณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๑๕) ศาสตราจารย์ พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ๑๖) ศาสตราจารย์คลินิก รัตนพร พรกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากรเสนอ หากสมาชิก
ท่านใดต้องการเสนอชื่อฯ เพิ่มเติม สามารถเสนอชื่อเพิ่มเติมได้ท่ีฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
           /ระเบียบวาระที่ ๓ .... 



 

 
 

๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๑.๑ กรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล  

  อาจารย์ ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล 
ชี้แจงว่า ได้มีการประชุมกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยได้ทําการวิเคราะห์แบบ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท่ีตอบข้อมูลผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ ปรากฏว่า มีบุคลากรตอบกลับมา
จํานวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน สรุปสาระสําคัญของแบบสอบถามในประเด็นของ PA ตามแผนภูมิวงกลมที่นําเสนอในที่ประชุมดังนี้ 

  - ร้อยละ ๒๑ ของผู้ตอบรู้สึกว่าได้รับการประเมิน PA อย่างไม่เป็นธรรม  
  - ร้อยละ ๒๓ ของผู้ตอบรู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งโดยใช้ PA เป็นเครื่องมือ 
  - ร้อยละ ๓๖ ของผู้ตอบรู้สึกว่ามีการแบ่งงานอย่างไม่เป็นธรรม  
  - ร้อยละ ๓๐ ของผู้ตอบรู้สึกว่าไม่พอใจในการทํา PA ในหน่วยงานของผู้ตอบ 
  - ร้อยละ ๒๕ ของผู้ตอบรู้สึกว่าไม่มีความม่ันคงในตําแหน่งงาน 
  - ร้อยละ ๒๔ ของผู้ตอบรู้สึกว่าไม่มีความสขุกับการทํางานในหน่วยงานของผู้ตอบ 
  ซ่ึงจะได้สรุปลงข่าวสภาคณาจารย์ และนําเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

                              ๓.๑.๒ กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า
อาจารย์และบุคลากร ชี้แจงว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจําปี ๒๕๕๔ โดยคณะ
กรรมการฯ ได้มีการพิจารณาคะแนนจากแบบสอบถามอาจารย์ แบบสอบถามนักศึกษา จากการสัมภาษณ์ และจากกรรมการแต่ละ
ท่าน ซ่ึงได้คัดเลือกผู้ท่ีผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 
  ท่ีประชุมได้มีการอภิปรายและตั้งข้อสังเกต สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของกรรมการขอให้ใช้หลักการตัดหัวตัดท้าย (ตัดคะแนนต่ําสุดกับ
คะแนนสูงสุดออก เพื่อป้องกันความชอบความไม่ชอบส่วนตัว)  แล้วนําเฉพาะคะแนนช่วงกลางมาหาค่าเฉลี่ย เหมือนการให้คะแนนใน
การแข่งขันกีฬาบางประเภท ซ่ึงไม่ขัดกับหลักเกณฑ์เดิม เพียงแต่ปรับวิธีการคํานวณคะแนนเพื่อให้ได้มาซ่ึงคะแนนที่เป็นธรรมมาก
ท่ีสุดเท่านั้น 
  ๒) เรื่องจํานวนที่เหมาะสม สมาชิกให้ความเห็นว่า เป็นการคัดเลือกอาจารย์ท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม ไม่ใช่เป็นอาจารย์ดีเด่น หากผ่านเกณฑ์ก็สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ 
  สรุป กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากรรับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อ
ดําเนินการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ท้ังหมด 

 ๓.๑.๓ กรรมการฝ่ายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหน่งทางวิชาการ        
     รองศาสตราจารย์ วิไล หนุนภักดี ชี้แจงว่า ตามท่ีสภาคณาจารย์ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง เขียน
หนังสือหรือตําราอย่างไรให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ นั้น สรุปผลดังนี้ 

 ๑) มีผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ จํานวนมาก แต่ท่ีลงทะเบียนมีประมาณ ๒๘๐ คน ซ่ึงจากการ
สังเกตพบว่าผู้เข้าร่วมการเสวนาให้ความสนใจ ติดตามการเสวนาโดยตลอด และส่งข้อคําถามเป็นจํานวนมาก ซ่ึงวิทยากรตอบ
คําถามต่างๆ ได้ชัดเจน 

 ๒) คณะกรรมการจะสรุปผลการเสวนาเป็นรูปเล่ม จํานวน ๒-๓ เล่มเก็บไว้ท่ีสภาคณาจารย์และ
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

          /๓) คณะกรรมการ .... 



 

 
 

๖ 

 ๓) คณะกรรมการจะสรุปเนื้อหาและคําถาม-คําตอบนําขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสภา
คณาจารย์ และลงข่าวสภาคณาจารย์ต่อไป 

 ๕) จากแบบประเมินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมการเสวนาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัด
เสวนาวิชาการครั้งนี้ในระดับมาก และเสนอให้สภาคณาจารย์จัดโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ในปีต่อๆ ไป 

 ๖) สําหรับไฟล์เสียงของวิทยากร รองศาสตราจารย์ วิไล หนุนภักดี จะขออนุญาตจากวิทยากร
ก่อนนําขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์ 

 นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ วิไล หนุนภักดี ได้สรุปเนื้อหาจาการเสวนาให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  

๓.๑.๔ กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์  นินทจันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน

สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวทิยาลัย ลาประชุม 
                              ๓.๑.๕ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   
 อาจารย์ ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลาประชุม 
                    ๓.๑.๖ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   
 อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ชี้แจงว่า จากผล
การสาํรวจความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในส่วนของสวัสดิการ สรุปได้ดังนี้ 

 ใช้ ไม่ใช้ 

๑. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่จัดให้บุคลากร ๙๖๐ ๕๑๗ 

๒. สวัสดิการด้านการจัดร้านอาหารให้บุคลากร ๙๔๕ ๕๒๑ 

๓. สวัสดิการด้านสถานที่จอดรถให้บุคลากร ๘๒๕ ๖๓๑ 

๔. สวัสดิการด้านรถรับ-ส่งที่จัดให้บุคลากร ๖๐๐ ๘๕๙ 

๕. สถานที่ออกกําลังภายในมหาวิทยาลัย ๕๑๗ ๙๑๐ 

๖. สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยชั่วคราว (คอนโด) ท่ีจัดให้บุคลากร ๑๒๖ ๑,๓๔๕ 

๗. โดยรวมแล้ว ท่านใช้สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ๘๗๐ ๕๖๔ 

  ๘. ความต้องการสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  มีความต้องการประมาณ ๕๐% 
  ๙. ความต้องการสวัสดิการด้านการเลี้ยงดูเด็ก  มีความต้องการประมาณ ๓๐% 
 ๑๐. ความต้องการสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ มีความต้องการประมาณ ๕๐% 
 ๑๑. ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ  มีความต้องการ ๒๘% 
 สมาชิกได้ต้ังข้อสังเกตเรื่องการจัดสวัสดิการว่า ระบบการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยน่าจะจัด
จากภารกิจหรอืกิจกรรมขององค์กรที่ดําเนินการอยู่แล้ว โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม เช่น การจัดช่องทางพิเศษให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ซ่ึงถือว่าเป็นการจัดสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่ง เสนอให้มีการผลักดันเรื่องนี้
ต่อไป 

๓.๑.๗ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจาํมหาวิทยาลัยมหิดล  
         รองศาสตราจารย์ วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ มีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับบุคลากร ๒ รายที่
มหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้ปลดออก ผู้เสียหายได้ร้องทกุข์มาว่า คําสั่งปลดออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นที่ต้องพิจารณามีดังนี้ 

 ๑) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และของส่วนงาน 
 ๒) การทําเอกสารเป็นเท็จเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

          /๓) การไม่ดูแล .... 



 

 
 

๗ 

 ๓) การไม่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 ๔) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๑ กําหนดว่า โทษที่ไม่ร้ายแรง ส่วนงานสามารถพิจารณาดําเนินการได้ แต่ถ้าโทษที่ร้ายแรง มหาวิทยาลัยต้องแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอน 

 คณะกรรมการได้เชิญผู้ร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล  การพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
จะพิจารณาจากปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 

 สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ข้าราชการที่ถูกคําสั่งลงโทษทางวินัยปลดออก ไล่ออก ต้องอุทธรณ์ต่อ กพอ. ภายใน ๓๐ วัน 

ซ่ึง กพอ. จะวินิจฉัยตามขั้นตอน และถ้าปรากฏว่าไม่ผิด  เป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีจะเพิกถอนคําสั่งฯ ตามคําวินิจฉัยของ กพอ. 
 ๒) เสนอให้อาจารย์ ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ และรองศาสตราจารย์ วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ให้ข้อมูล

เช่นนี้แก่ผู้ท่ีถูกคําสั่งดังกล่าว เพื่อไม่ให้เสียสิทธ์ิ และเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
๓.๑.๘ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า จะนําไฟล์เสียงการ

เสวนาวิชาการเรื่อง “เขียนหนังสือ หรือตําราอย่างไรให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการ” เผยแพร่ทางเว็บไซต์สภาคณาจารย์ แต่ขอให้ 
รองศาสตราจารย์ วิไล หนุนภักดี ขออนุญาตจากวิทยากรก่อน รองศาสตราจารย์ วิไล หนุนภักดี รับไปดําเนินการต่อไป 

๓.๑.๙ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
๓.๑.๑๐ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
            อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ ชี้แจงว่า ได้รับมอบหมายจากประธานสภาคณาจารย์ให้เข้าประชุม

กรรมการจราจรและความปลอดภัย แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร เจริญสุข เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๕๑๒ 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

 ๑) โครงการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
การสวมเครื่องแบบ ทําให้การปฏิบัติงานไม่สะดวก   เพื่อความเป็นมิตรกับผู้มาติดต่อ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน จึงให้ 
รปภ. แต่งชุดลําลอง โดยแต่งชุด รปภ. เฉพาะวันพุธ และวันศุกร์ 

 ๒) กองกิจการนักศึกษา ได้ย้ายท่ีทําการไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลแล้ว 
 ๓) ให้ส่วนงานแจ้งความจํานงขอรับรถจักรยานสําหรับผู้บริหารใช้ในส่วนงาน ส่วนงานละ  

๑ คัน 
 ๔) คณะกรรมการฯ มีมติให้เพิ่มบัตรจอดรถบริเวณเรือนไทยให้คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ๑๒๕ คัน วิทยาลัยนานาชาติ ๑๐๕ คัน สําหรับลานจอดรถสระว่ายน้ําให้โควตาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา ๖๐% ของจํานวนบุคลากร หน่วยงานที่เหลืออื่นๆ ให้โควตา ๕๐% ของบุคลากร 

 ๕) มีการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ําสาธารณะ (น้ําท่ีผ่านการบําบัด
แล้ว ต้องมีค่า BOD ไม่เกิน ๒๐ mg/l) ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 ๖) รายงานสถิติความปลอดภัย ดังนี้ 
  ๖.๑) อุบัติเหตุจราจร รวม ๑๔ ราย 
  ๖.๒) ล็อคล้อ รวม ๒๗๕ ราย 
  ๖.๓) สิ่งของสูญหาย รวม ๑๑ ราย 
  ๖.๔) รับ-ส่งของคืน รวม ๕ ราย 
 ๗) เวลาเปิด - ปิดประตู ๑ ถนนเทิดจักรีบริเวณหอประชุมใหญ่ท่ีกําลังก่อสร้าง เปิดเวลา 

๐๕.๐๐ น. ปิดเวลา ๒๒.๐๐ น. ถนนเทิดจักรีฝั่งขาเข้า ออกได้ท้ัง ๒ ฝั่ง สําหรับฝั่งขาออก ให้ออกได้ฝั่งเดียว ห้ามออกแนวเกาะกลาง 

          /๘) การประกาศเรื่อง .... 



 

 
 

๘ 

 ๘ )  การประกาศเรื่องความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๘.๑) ความเสียหายท่ีเกิดจากการก่อสร้างในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทก่อสร้างต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

  ๘.๒) ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่รับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลัยจะ
ทําประกาศแจ้งเวียนส่วนงานต่อไป 

 สมาชิกต้ังข้อสังเกต ดังนี้ 
 ๑) การปิดแยกสัญญาณไฟจราจรบริเวณประตู ๓ โดยอ้างว่าเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แต่

การท่ีไม่มีสัญญาณไฟจราจร นอกจากจะไม่ได้ทําให้รถชะลอความเร็วลงแล้ว ยังย่ิงกลับเร่งความเร็วขึ้นอีกเพราะเป็นถนนเส้นตรงลง
จากสะพานข้ามแยก จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตหลายครั้ง  จึงควรเสนอให้มีการทบทวนการเปิดแยกสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
ประตู ๓ อีกครั้ง และควรติดต้ังสัญญาณไฟระบบตัวเลขดิจิตอลแบบนับถอยหลังเพื่อผู้ขับขี่รถยนต์จะได้เตรียมตัวชะลอเพื่อหยุดรถได้
ทันบริเวณแยกดังกล่าว 

 ๒) สมาชิกเสนอให้จัดท่ีจอดรถบริเวณเรือนไทย เพื่อเป็นที่จอดรถสําหรับผู้ท่ีมาติดต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดลและธนาคาร 

 ๓) สําหรับปัญหานักศึกษาไม่ใช้สะพานลอย สมาชิกให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ๓.๑) ปรับปรุงสะพานลอยให้มีลักษณะโปร่ง 
  ๓.๒) ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
  ๓.๓) แจ้งเทศบาลมาทําความสะอาดบนสะพานลอย 
  ๓.๔) เสนอ สภ.พุทธมณฑล ดูแลเรื่องความปลอดภัย 
 อาจารย์ เอกราช เกตวัลห์ รับข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการต่อไป 
๓.๑.๑๑ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา  
 อาจารย์ นลิน อารียา ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย  

ณ ศาลายา ลาประชุม ประธานขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารชุดพักอาศัยฯ หลังจาก  
รองศาสตราจารย์ ศิริพร ธิติเลิศเดชา มาชี้แจงแล้ว 

๓.๑.๑๒ กรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการมาตรฐาน
ร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้สรุปการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม อาคารศาลายา ชั้น ๒ กองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
 ประธานคณะกรรมการฯ รศ.วิสิฐ จะวะสิต ได้แจ้งถึงการดําเนินการ สรุปได้ดังนี้ โรงอาหาร
ใหม่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้เริ่มเปิดจําหน่ายอาหารแล้ว ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์
บริหารสินทรัพย์ อย่างไรก็ดี ต่อมาอธิการบดี ได้มอบหมายให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บริหารจัดการสถานที่และร้านค้าใน
ส่วน MU Cafeteria ท้ังหมด ดังนั้นคณะกรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารฯ จึงยังคงมีภาระการกํากับดูแลเช่นเดิม โดยใน
ขั้นแรกจะศึกษาสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการทั้งหมด รวมทั้งการสัญญาการทําความสะอาดภาชนะ ทําความ
สะอาดอาคาร และอื่นๆ จากนั้นจะพิจารณาแนวทางในการกํากับดูแลต่อไปโดยละเอียด 
 ผู้แทนสภาคณาจารย์ ได้เสนอปัญหาเศษอาหารตกหล่นจํานวนมากรอบๆบริเวณช่องวางคืน
ภาชนะใช้แล้วในโรงอาหารใหม่ ท้ังนี้เกิดจากความแออัดของพื้นที่ และการออกแบบขั้นตอนการวางคืนภาชนะใช้แล้วไม่เหมาะสม 
คือไม่สามารถพักวางแก้วน้ําได้ก่อนเขี่ยเศษอาหารทิ้ง คณะกรรมการฯ มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดและแก้ไขขั้นตอน
เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยต่อไป 

          /ได้รับการร้องเรียน .... 



 

 
 

๙ 

 ได้รับการร้องเรียนว่าก๊าซหุงต้มสําหรับร้านค้าหมดจากระบบจ่ายก๊าซกลางในวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ทําให้ไม่สามารถประกอบอาหารจําหน่ายได้ทุกร้าน เรื่องนี้ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงว่า สาเหตุเกิดจากระบบแจ้งเตือนก๊าซหมด
เกิดขัดข้อง ไม่มีการเตือนล่วงหน้า ท้ังนี้ได้ทําการตรวจสอบแก้ไขระบบเตือนก๊าซหมดท่ีชํารุดแลว้ 

๓.๑.๑๓ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ดําเนินงานสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ยังไม่มีการประชุม  

๓.๑.๑๔ คณะทํางานการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 อาจารย์ โสฬส ศิริไสย์ ประธานคณะทํางานการเตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน แจ้งว่า ไม่มีการประชุม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
   ๔.๑ ข้อเสนอแนะในการขอตําแหน่งทางวิชาการที่สภาคณาจารย์ควรเสนอต่อมหาวิทยาลัย   
  รองศาสตราจารย์ วิไล หนุนภักดี แจ้งว่า จากการเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการนั้น มีความเห็นว่า ส่วนใหญ่ถ้าผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการดําเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ก็จะไม่มีปัญหา 
แต่จะมีปัญหาเรื่องความล่าช้าท่ีเกิดจากขั้นตอนต่างๆ จึงมีข้อเสนอแนะให้ท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 
 ๑) หลังจากอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการได้รับเอกสารจากผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
ประมาณ ๒ เดือน จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Readers) พิจารณา โดยให้เวลาประมาณ ๑-๒ เดือน ถ้าไม่สามารถพิจารณาให้ได้ภายใน 
๑-๒ เดือน เสนอว่ามหาวิทยาลัยควรเปลี่ยน Readers  
 ๒) มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ ใช้วิธีการนัดประชุม Reader พร้อมกับหนังสือเชิญ
เป็น Reader โดยนัดล่วงหน้า ๒-๓ เดือน ทําให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงเสนอว่ามหาวิทยาลัยมหิดลควรดําเนินการ
ในทํานองเดียวกัน 
 ๓) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ขอตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลได้กําหนดระยะเวลา
ไว้ว่าจะทราบผลภายใน ๖ เดือน แต่ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ สําหรับสายวิชาการไม่ได้กําหนดไว้ จึงเสนอว่า
ควรมีการกําหนดระยะเวลาไว้ด้วย ซ่ึงสายวิชาการอาจจะช้ากว่าสายสนับสนุน เพราะใช้ Readers จากภายนอก จึงเสนอให้มีการ
กําหนดระยะเวลาสําหรับผู้ขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้สามารถทราบผลภายในระยะเวลา ๖-๘ เดือน  
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ี รองศาสตราจารย์ วิไล หนุนภักดี เสนอ และขอให้ประธานสภาคณาจารย์
เสนอเรื่องนี้ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ สหกรณ์ออมทรัพย์   

 รองศาสตราจารย์ วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ แจ้งว่า มีการทุจริตจากบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่
สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถตรวจสอบพบ และได้ดําเนินการทางวินัยและทางกฎหมายไปแล้ว จึงขอแจ้งให้สมาชิกท่ีฝากเงินกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ update สมุดบัญชีเงินฝากบอ่ยๆ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 สมาชิกฝากข้อเสนอดังนี้ 
 ๑) ควรมีระบบและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานโดยเฉพาะหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการเงิน 
 ๒) สหกรณ์ควรมีระบบตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน และมีการบริหารความเสี่ยง 
 ๓) เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน การเผยแพร่ข้อมูล ขอให้ใช้ความระมัดระวัง 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

          /๕.๒ กําหนดการประชุม .... 



 

 
 

๑๐ 

 
   ๕.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ครั้งต่อไป   

 กําหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
เลิกประชมุเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 

 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประณมพร จ๋วงพานิช 
                                ผู้จดรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


